
BORGARRÁÐ 22. nóvember 2018: Framhaldsfyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um samskipti milli borgarstjóra og stjórnarformanns OR

Ljóst er að borgarstjóri er í nánu sambandi við stjórnarformann Orkuveitu Reykjavíkur og 
hefur þannig haft aðgang að upplýsingum umfram aðra aðila. Óskað er eftir upplýsingum um 
fjölda samtala milli borgarstjóra og formanns stjórnar OR á síðustu átta vikum. Þá er óskað 
eftir því að sundurliðun sé dagsett, þ.e. hvenær samtöl áttu sér stað.


